



เลขที่ ม.ร.ป. ๑๐๗/๒๕๕๖

สำนักงาน กสทช.  
ได้รับเอกสารไว้แล้ว เลขที่รับ.ป.จ. ๑๖๓๔๘  
/๒๓ กย. ๒๕๕๖  
โทร. 02-271-0151 ถึง 60 ต่อ ๒๓๓๗

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

๓๐๗/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านดาด

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านดาด  
อ.เมือง จ.อุดรธานี (F.M. ๑๐๓.๒๕ MHz.)

เจริญพร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่ ๓/๒๕๕๖  
๒. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนายชัตติยา ไชยเอี้ย  
๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนายวีระพงษ์ ไชยเอี้ย

ตามที่มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย  
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ออกอากาศกระจายตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
โดย กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุมูลนิธิเสียงธรรมฯได้สิทธิทดลองออกอากาศ โดยใช้มาตรฐานทางเทคนิค  
๓.๓.๔ สำหรับวิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่ถูกจำกัดรัศมีการกระจายเสียง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และ  
มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการต่อ กสทช.โดยมีเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  
โดยมูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีเครือข่ายทั้ง ๑๒๘ สถานีทั่วประเทศนั้น

บัดนี้มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้มีคำสั่งให้ นายอนันต์ จันทศิลป์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถานี  
เสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านดาด และขอแต่งตั้งให้ นายชัตติยา ไชยเอี้ย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานี  
วิทยุดังกล่าว และให้นายวีระพงษ์ ไชยเอี้ย ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗  
กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบมูลนิธิเสียงธรรมฯ ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ระหว่าง  
มูลนิธิกับกรรมการเครือข่ายและหรือผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่าย พ.ศ.๒๕๕๓ และสอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  
คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.  
๒๕๕๓ ที่มีบทบัญญัติรองรับชุมชนเชิงความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งสามารถประกอบ  
กิจการได้ในระดับชาติตรงกับลักษณะการประกอบของมูลนิธิเสียงธรรมฯ และมีสถานีวิทยุในเครือข่าย  
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ

มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงขอแจ้งมายัง กสทช. เพื่อโปรดทราบ

ขอเจริญพรมาพร้อมหนังสือนี้

(พระมนตน์จิตต์เกษม ธรรมโร)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน